



**THƯ NGỎ**  
**Mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập**  
**Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển**

**Kính gửi:**

**Quý Thầy giáo, Cô giáo, Nhân viên**  
**Quý Phụ huynh học sinh**  
**Các Anh, Chị cựu học sinh**

Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển mà tiền thân là trường PTTH Đại Lộc II được thành lập vào năm 1983 với sứ mệnh đem lại con chữ cho con em, wom mầm và góp phần phát triển nguồn nhân lực cho vùng B Đại lộc. Những thành tích mà thầy và trò đạt được trong 40 năm qua thật đáng tự hào. Đến nay đã có hơn 15.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, nhiều Anh, Chị đỗ đạt và trở thành nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp...đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền đất nước.

Kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Đỗ Đăng Tuyển là dịp để các thế hệ Thầy và Trò của nhà trường gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm thời Trung học đã qua đồng thời cũng là dịp để thầy và trò sum họp về đây chung tay cùng xây đắp mái trường THPT Đỗ Đăng Tuyển thân yêu ngày càng lớn mạnh. Nhân dịp này nhà trường tha thiết mong muốn nhận được sự ủng hộ và tài trợ quý báu từ các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các cựu Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Phụ huynh học sinh và các thế hệ Học sinh của nhà trường. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 năm 2023 (28 tháng 5 âm lịch). Sự hiện diện của quý Thầy giáo, Cô giáo, Nhân viên, Phụ huynh học sinh, các thế hệ Học sinh trong ngày Lễ trọng đại này là niềm động viên to lớn để nhà trường tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành của tất cả Quý vị.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, trường THPT Đỗ Đăng Tuyển kính gửi đến quý Thầy giáo, Cô giáo, quý Phụ huynh học sinh, các Anh, Chị cựu học sinh lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Mọi sự đóng góp, tài trợ xin gửi về:  
-Tài khoản số: 4205215031197  
(ngân hàng AGB chi nhánh Đại Lộc)  
- Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Bảo  
- Điện thoại: 0986316424  
- Email:baoguyen1975@gmail.com

Đại Lộc, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỜNG**  
**TRUNG HỌC**  
**PHỔ THÔNG**  
**ĐỖ ĐĂNG TUYỂN**  
**TỈNH QUẢNG NAM**  
Nguyễn Ngọc Bảo